



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสรรหาและ  
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และจะประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น  
กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายจตุนต์พิสิษฐ์ ศรีสำราญ	
๐๒	นายจตุนนันท์ชัย สนสายสิงห์	
๐๓	นางสาวจันทร์ สายคำกอง	
๐๔	นางสาวนฤมล นาสุริวงษ์	
๐๕	นางสาววาสนา กุลพรม	
๐๖	นางสาวจริยา ชุมพา	
๐๗	นางสาวรุ่งตะวัน อักษรพิมพ์	
๐๘	นางสาวศิรินทรา คำสาว	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เข้ารับการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม กับตำแหน่ง วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์	วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกฯ (อาคาร ๙ ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	ตามรายชื่อประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้า  
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำเอกสารใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารในการสมัครสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีใบสมัครและเอกสารใดเอกสารหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) กรรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ในวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ  
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และทางเว็บไซต์ที่ [www.udch.go.th](http://www.udch.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวินท์ อิงศิริโรจน์)

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์